



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มกฎหมาย โทร. ๐ ๓๖๘๑ ๓๔๙๓ ต่อ ๑๒๒

ที่ สท ๐๐๓๓.๐๐๑/ ๑๕๙๖

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

๑. ต้นเรื่อง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยคู่มือดังกล่าวจำแนกเป็น ๙ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๒๒ ข้อคำถาม แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity and Transparency Assessment : MOIT) ซึ่งใน MOIT ๒๒ กำหนดให้หน่วยงานมีคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข มีแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒) และได้ส่งแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (เอกสารหมายเลข ๒)

๓. ข้อพิจารณา

กลุ่มกฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ และแนวปฏิบัติฯ ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เห็นสมควรแจ้งให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบจะได้แจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ถือปฏิบัติ และเผยแพร่แนวปฏิบัติฯ ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ต่อไป

นายธณิต โอภาส
นิติกรปฏิบัติการ

(นายพิพัฒน์ กวีวงนอก)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

ขอ

ดำเนินการตามแผน

(นายชัชวาลย์ อัครพานิช)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

๒๐ มี.ค. ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<p>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p>ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี วัน/เดือน/ปี : ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ หัวข้อ: -การเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน -แนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และประโยชน์สูงสุดของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม การขายยาและ เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน Linkภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล สุภลักษณ์ พึ่งสุรินทร์ (นายสุภลักษณ์ พึ่งสุรินทร์) ตำแหน่ง นิติกร วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง ธณิต โอภาศ (นายธณิต โอภาศ) ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มกฎหมาย วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ สุธาสินี บุญพ่วง (นางสาวสุธาสินี บุญพ่วง) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	